



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

เครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ
รวมพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในขบวนการสหกรณ์



เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ จับมือแสดงพลังความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมโครงการ 5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ เตรียมนำกล่องรับบริจาคเงินติดตั้งไว้ที่สหกรณ์และบน
รถแท็กซี่ เพื่อรวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา หลังดำเนิน
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นางสาววาสนา ศุกระศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดเผยว่า เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์รถแท็กซี่และสหกรณ์สามล้อเครื่องในเขตกรุงเทพมหานคร 200 แห่ง
จะร่วมกันจัดทำโครงการ 5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นี้ โดยการรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกันทำความดีและ
มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรูปแบบของการดำเนินโครงการ เป็นการนำกล่องรับบริจาคเงินที่มีสัญลักษณ์ของ
โครงการทำดีเพื่อพ่อและสติ๊กเกอร์ไปติดไว้ที่สหกรณ์ รวมถึงบนรถแท็กซี่และสามล้อ ซึ่งจะติดไว้ที่ด้านหลังของเบาะนั่ง
เพื่อให้ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารลงกล่องโครงการ โดยจะชำระมากกว่าหรือเท่ากับค่าโดยสารจริงก็ได้ เพื่อเปิดรับบริจาค
เงินจากสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิ ชัย
พัฒนา



“โครงการ 5 ๕ ๕ ทำดีเพื่อพ่อ เป็นโครงการที่สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งได้รวบรวมเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่และสามล้อเครื่องมาเข้าร่วมโครงการ โดยการนำกล่องบริจาคไปติดตั้งไว้ในรถแท็กซี่และ สามล้อเครื่องที่วิ่งบริการผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ ในทุกวันี่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้โดยสารนำเงินค่าโดยสารหยอดลงในกล่องหรือบริจาคเพิ่มเติม ก่อนจะนำเงินจากรถทุกคนมารวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา แต่ในปีนี้เป็นปีที่พิเศษ เราจะชวนสหกรณ์ออมทรัพย์มาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยนำกล่องรับบริจาคไปตั้ง ณ ที่ทำการของสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อรับเงินร่วมสมทบทุนจากพี่น้องชาวสหกรณ์ และจากประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกสหกรณ์ได้มีโอกาสทำความดีร่วมกัน และอยากให้สมาชิกสหกรณ์ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคเงิน โดยไม่ได้จำกัดจำนวน เพื่อนำเงินทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเงินที่มาจากทุกคนใน ขบวนการสหกรณ์ได้ร่วมกันถวายให้พระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ขอเชิญชวนสหกรณ์ในเขต กรุงเทพฯ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2415903” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กล่าว